



แผนพัฒนาบุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการในสังกัด	ไตรมาส ๑	ผลสำเร็จในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในสังกัด	ฝ่ายอำนวยการ
๒	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินการปฏิบัติราชการข้าราชการในสังกัด	ไตรมาส ๑	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ	ฝ่ายอำนวยการ
๓	เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ไตรมาส ๑	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ฝ่ายอำนวยการ
๔	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	ไตรมาส ๑	ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
๕	กิจกรรมเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข	ไตรมาส ๑ - ๒	ร้อยละของบุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข	ฝ่ายอำนวยการ
๖	แก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการในระบบ DPIS ให้เป็นปัจจุบัน	ไตรมาส ๑ - ๔	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการ	ฝ่ายอำนวยการ
๗	พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM)	ไตรมาส ๓	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มงานสารสนเทศฯ

ที่	กิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๘	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน	ไตรมาส ๑ - ๔	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน	กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
๙	การประชุมประจำเดือนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล	ไตรมาส ๑ - ๔	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด	ฝ่ายอำนวยการ
๑๐	การส่งเสริมการสู่ตำแหน่งต่างๆ	ไตรมาส ๑ - ๔	จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ	ฝ่ายอำนวยการ
๑๑	การสร้างขวัญและกำลังใจการทำงานแก่บุคลากร	ไตรมาส ๒ - ๓	จำนวนบุคลากรและหน่วยงานได้รับรางวัลดีเด่น	ฝ่ายอำนวยการ
๑๒	การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	ไตรมาส ๓	ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	ฝ่ายอำนวยการ
๑๓	กิจกรรม ๕ ส สำนักงานน้อย	ไตรมาส ๑ - ๔	จำนวนครั้งที่ได้จัดกิจกรรม ๕ ส	ฝ่ายอำนวยการ
๑๔	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล นำพาองค์กรแห่งความสุข ประจำปี ๒๕๖๒	ไตรมาส ๔	ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	ฝ่ายอำนวยการ